



17 มิถุนายน 2556

[English Site]

รายการ

◆ หน้าแรก

◆ เทคนิคการสืบค้น
มติคณะรัฐมนตรี
พร้อมตัวอย่าง◆ ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
(ข้อมูล
ปี 2501 - ปัจจุบัน)◆ ข้อมูลประมวลผล
มติคณะรัฐมนตรี

◆ สถิติเข้าเยี่ยมชม

◆ สถิติเข้าเยี่ยมชม ราย
เดือน◆ การติดตั้งโปรแกรมดู
ภาพ

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)	
กรณีนี้นับว่าคดี : CCTV	คำแนะนำ
วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์: 30 04 2556	ถึงวันที่: 30 04 2556
เลขที่หนังสือ/ปี: /	
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง : <input type="button" value="ค้นหา"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/>	
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ทก วันที่พิมพ์ 30/04/2556	
เรื่อง การจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	
ต้องการเอกสารเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิม ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กทม. โทร 02 2809000 ต่อ 436,268	
<input type="button" value=" < ย้อนกลับ"/> <input type="button" value=" ต้องการดูเอกสารมติ ครม. คลิกที่นี่"/> <input type="button" value=" ดูเอกสาร"/> <input type="button" value=" พิมพ์"/>	
สรุปประเด็นข้อเสนอและความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ	
<p>คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. เห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (specification) ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่เป็นมาตรฐานกลางให้ชัดเจน และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเร่งรัดดำเนินการและแจ้งให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ/ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๒. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ติดตามและบูรณาการการใช้ประโยชน์ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากกรณีการดำเนินการของหน่วยงานใด คณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งเพื่อให้มีความเหมาะสมและไม่เกิดความซ้ำซ้อน ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจแจ้งให้หน่วยงานนั้น ๆ แก้ไขปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสมถูกต้องต่อไป</p>	

คำชี้แจง กรณีไม่มีภาพเอกสาร "สิ่งที่ยังมาด้วย"

1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีเป็นหนังสือเวียน โดยนำเอกสารที่ปรึกษาซึ่งทั้งหมดลงเผยแพร่ เนื่องจากเป็นวิธีที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ
2. กรณีมติคณะรัฐมนตรีที่ปรึกษาของเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางหน่วยงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีโดยไม่นำเอกสาร "สิ่งที่ยังมาด้วย" ลงเผยแพร่ เนื่องจากข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดียวหรือบางหน่วยงานเท่านั้น

ผลสรุปมติคณะรัฐมนตรีนี้เป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น
หากประสงค์จะขอตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีกรุณาติดต่อ 02-280-9000 ต่อ 436,268
หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อหมายเลข 02-280-9085

มีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ในการนำข้อมูลภาพและข้อความจากหนังสือที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดพิมพ์ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

จึงขอแจ้งให้เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทราบว่า การนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่

"ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อน หากไม่ได้รับอนุญาต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่"

Site Requirement : Internet Explorer 6.0 + Flash Player 6 + 800x600 - 1152x864 Resolution
All Content Copyright © สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th